

# SỐNG ĐẠO

"Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con !" (Gioan 13,14)



Tổng Giáo Phận Toronto - Archdiocese of Toronto  
GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM  
Vietnamese Martyrs Parish  
St. Cecilia's Church  
161 Annette Street, Toronto, Ontario, Canada M6P 1P5  
Telephone : [416] 769-8104 Fax: [416] 604-2607  
E-mail: gxcttdvntor@gmail.com

## PHỤNG VỤ LỜI CHÚA & SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN

**Lễ Chúa Nhật: Thứ Bảy: 5g00 chiều.**  
**Chúa Nhật: 1g00 trưa và 4g00 chiều.**

**Lễ ngày thường:**  
**Từ Thứ Ba đến Thứ Sáu: 7g00 tối.**

## CHÚA NHẬT 7 QUANH NĂM

NGÀY 20 THÁNG 02 NĂM 2022

**Hát Nhập Lễ: Tv 12,6**

Lạy Chúa, con tin cậy vào tình thương Chúa, được Ngài cứu độ, lòng con sẽ vui mừng. Con sẽ hát bài ca dâng Chúa và phúc lộc Ngài ban.

**BÀI ĐỌC I: 1 Sm 26.2.7-9.12-13.22-23**

*Đức Chúa đã nộp cha vào tay con, nhưng con đã không muốn tra tay.*

Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ nhất.

Hồi ấy, vua Sa-un lên đường và xuống sa mạc Díp, cùng với ba ngàn quân tinh nhuệ của Ít-ra-en, để tìm bắt ông Đa-vít trong sa mạc Díp. Đang đêm, ông Đa-vít và ông A-vi-sai đến chỗ quân binh. Vua Sa-un đang nằm ngủ trong trại binh, cây giáo của vua cắm xuống đất, ở phía đầu vua, còn ông Áp-ne và quân binh thì nằm chung quanh. Ông A-vi-sai nói với ông Đa-vít : "Hôm nay Thiên Chúa đã nộp kẻ thù của cậu vào tay cậu. Bây giờ, xin cho cháu dùng giáo ghim nó xuống đất, một nhát thôi ; cháu không cần đâm nhát thứ hai." Ông Đa-vít nói với ông A-vi-sai : "Đừng giết vua ! Có ai tra tay hại đấng Đức Chúa đã xức dầu tấn phong mà vô sự đâu ?" Ông Đa-vít lấy cây giáo và bình nước ở phía đầu vua Sa-un, rồi cả hai người ra đi. Không ai thấy, không ai hay, không ai thức dậy. Họ đều ngủ cả, vì Đức Chúa đã cho một giấc ngủ mê ập xuống trên họ. Ông Đa-vít đi sang phía bên kia và đứng trên đỉnh núi, ở đằng xa ; có một khoảng cách lớn giữa họ. Ông Đa-vít nói : "Cây giáo của đức vua đây. Một trong các đầy tớ hãy sang mà lấy. Xin Đức Chúa thưởng công cho mỗi người tùy theo sự công chính và lòng trung thành của họ : hôm nay Đức Chúa đã nộp cha vào tay con, nhưng con đã không muốn tra tay hại đấng Đức Chúa đã xức dầu tấn phong."

Đó là Lời Chúa.



**Hát Đáp Ca: THÁNH VỊNH 102**

1. Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Thiên Chúa, toàn thân tôi tán dương danh Ngài. Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Thiên Chúa và đừng quên các ân huệ Ngài.

2. Bao tội khiến người Chúa đủ tình tha thứ, và còn thương chữa khỏi tật nguyên. Tay Ngài đưa người thoát khổ sâu tâm tối và rộng ban nghĩa ân hải hà.
3. Xung tụng uy danh Chúa từ bi nhân ái, chậm giận nhưng mến thương khôn lường. Không xử phân theo những gì ta sai lỗi, chẳng phạt ta đúng như tội tình.
4. Bao tội khiến ta, Chúa liệng xa ta mãi, tựa phương đông cách xa phương đông. Như người cha luôn hết tình thương con cái, Ngài chạnh thương kẻ suy tôn Ngài.

**Đáp. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.**

**BÀI ĐỌC II: 1 Cr 15,45-49**

*Như chúng ta đã mang hình ảnh người bởi đất mà ra, thì chúng ta cũng sẽ được mang hình ảnh Đấng từ trời mà đến.*

**Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.**

Thưa anh em, con người đầu tiên là A-đam được dựng nên thành một sinh vật, còn A-đam cuối cùng là thần khí ban sự sống. Loài xuất hiện trước không phải là loài có thần khí, nhưng là loài có sinh khí ; loài có thần khí chỉ xuất hiện sau đó. Người thứ nhất bởi đất mà ra thì thuộc về đất ; còn người thứ hai thì từ trời mà đến. Những kẻ thuộc về đất thì giống như kẻ bởi đất mà ra ; còn những kẻ thuộc về trời thì giống như Đấng từ trời mà đến. Vì thế, cũng như chúng ta đã mang hình ảnh người bởi đất mà ra, thì chúng ta cũng sẽ được mang hình ảnh Đấng từ trời mà đến.

Đó là Lời Chúa.



**TUNG HỒ TIN MỪNG:**

**Ga 13,34**

**Alêluia, Alêluia.** Chúa nói : Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em. **Alêluia, Alêluia, Alêluia.**

**TIN MỪNG:**

**Lc 6,27-38**

*Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.*

**Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.**

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : "Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây : hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyện rửa anh em, và cầu nguyện

cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại. Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa ? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa ? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa ? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.”

Đó là Lời Chúa.

### **Ca Hiệp Lễ: Tv 9,2-3**

Lạy Chúa, con xin kể muôn việc lạ Chúa làm, mừng Ngài, con hân hoan nhảy múa đàn hát kính danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao.

## **✠ THÔNG BÁO ✠**

### **Biên Nhận Khai Thuế 2021**

• Giáo Xứ sẽ cấp giấy biên nhận khai thuế cho năm 2021 sau các **Thánh lễ Thứ Bảy 26-02 và Chúa Nhật 27-02 ở cuối nhà thờ cho đến ngày 20-03**. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý ông bà và anh chị em đã nhiệt tâm quảng đại đóng góp yểm trợ sinh hoạt của Giáo xứ, và duy trì xây dựng nhà Chúa và Giáo xứ trong năm qua. Nguyên xin Thiên Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho toàn thể quý ông bà anh chị em và gia đình.

### **Phân Ưu**

• Giáo Xứ xin chia sẻ niềm thương tiếc với gia đình về sự ra đi của ông Anton Đặng Quý Hạnh và chị Lucia Huỳnh Minh Phương. Xin Thiên Chúa thương đón nhận linh hồn Anton và Lucia về hưởng phúc trường sinh, và xin Chúa tiếp tục ban ơn bình an cho mọi người trong các gia đình.

